

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 434/TTTT-TTĐPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

V/v phối hợp, cử đại diện tham gia “Cuộc thi Startup - Tạo giải pháp cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố

Cuộc thi Startup - Tạo Giải pháp cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, khuyến khích, thúc đẩy và tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quy mô trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp đột phá để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp xanh, kết nối các startup với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư để tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển bền vững của các dự án.

Ngày 25 tháng 10 năm 2024, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường ban hành Quyết định số 260/QĐ-TTTT về việc tổ chức Cuộc thi Startup - Tạo Giải pháp cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững và Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm theo).

Để góp phần tổ chức thành công Cuộc thi, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trân trọng đề nghị Quý Sở tham gia phối hợp, hỗ trợ truyền tải thông tin về Cuộc thi tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và đề xuất 05-10 doanh nghiệp tiêu biểu, phù hợp với các nội dung, Thể lệ của Cuộc thi lập hồ sơ đăng ký tham dự.

Thông tin liên hệ: Thường trực Cuộc thi - Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Bà Hà Thị Loan: Số điện thoại: 097.871.0508; Email: cuocthistartup2024@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTĐPT (05).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Dũng